

สรุปข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

วันคู่ค้ำหนึ่ หลังราคาข้าวทิ้งห่างเพื่อนบ้าน

โซว์ตัวเลข 3 เดือน ไทยส่งออกเฉลี่ยลดทั้งปริมาณและราคา สมาคมส่งออกฯ ผวาคู่ค้ำแผ่นดิน หลังไทยปรับราคาเพิ่มขึ้น เพราะกระทบแล้ง ปรับราคาข้าวในประเทศขึ้น

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว รายงานการส่งออกข้าวในในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-มีนาคม) จากข้อมูลของกรมศุลกากร พบว่าการส่งออกข้าว มีปริมาณ 1,467,754 ตัน มูลค่า 28,496 ล้านบาท (938 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 39.1% และมูลค่าลดลง 28.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,409,191 ตัน มูลค่า 39,608 ล้านบาท (1,251 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณ 520,449 ตัน มูลค่า 10,961 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 30.1% และ 33.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิมิปริมาณเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากประเทศในแถบแอฟริกามีการนำเข้าข้าวขาวมากขึ้น ขณะที่ตลาดอเมริกานำเข้าข้าวหอมมะลิมากขึ้น โดยในเดือนมีนาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 230,686 ตัน เพิ่มขึ้น 47.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า โมซัมบิก แคนเมอรูน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณ 132,444 ตัน เพิ่มขึ้น 29.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากตลาดหลักในแถบอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เร่งนำเข้าข้าวเนื่องจากผู้บริโภคมีการซื้อข้าวเพื่อกักตุนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่ตลาดสำคัญในเอเชีย เช่น ฮองกง สิงคโปร์ ก็ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวนี้มีการส่งออกเพียง 81,079 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปตลาดในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน โดโก เป็นต้น ขณะที่การส่งไปยังตลาดหลัก เช่น เบนิน และไนจีเรีย มีปริมาณเพียงเล็กน้อย

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนเมษายน 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 550,000-600,000 ตัน เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าวช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ ซึ่งในขณะนี้ได้กลับมาส่งออกตามปกติแล้ว ขณะที่อินเดียและปากีสถานใช้มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) และจำกัดการเดินทางติดต่อกันทำให้การส่งออกชะลอตัวลงเนื่องจากอุปสรรคด้านลอจิสติกส์ จึงทำให้ผู้ซื้อข้าวบางส่วนหันมาซื้อข้าวจากไทยและเร่งการส่งมอบเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศคู่แข่งจะประสบปัญหาด้านการส่งออกในช่วงนี้ แต่การส่งออกข้าวของไทยอาจจะไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากอุปทานข้าวของไทยมีปริมาณจำกัดเพราะผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตข้าวลดลง โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ประกอบกับตลาดภายในประเทศก็มีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 90-180 เหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่

29 เมษายน 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 556 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 463-467, 368-372 และ 453-457 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ
ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

2 ปีข้าวโลกคัมแบ็ก ไทยพร้อมแข่งเดือด ลุ้นครึ่งหลังปี

ช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก (มีนาคม-เมษายน) เปิดโอกาสให้ข้าวไทยส่งออกได้มากขึ้น จาก 2 ประเทศ คู่แข่งหลัก คือ อินเดีย และเวียดนาม ต่างประสบปัญหาภายใน โดยอินเดียจากผลพวงมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองเพื่อคุมเข้มโควิด-19 กระทบต่อการส่งมอบสินค้าที่มีความล่าช้า และกระทบกับการทำสัญญาซื้อขายใหม่ ส่วนเวียดนามได้ระงับการส่งออกชั่วคราวเมื่อปลายเดือนมีนาคม หลังราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และวันนี้ไม่เพียงพอต้องเก็บไว้บริโภคในประเทศ

แต่เวลานี้สถานการณ์ของทั้ง 2 ประเทศเริ่มคลี่คลาย อินเดียได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่คาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ส่วนเวียดนามรัฐบาลได้อนุมัติให้เริ่มมาส่งออกข้าวได้อีกครั้ง ส่งสัญญาณการแข่งขันการส่งออกข้าวโลกจะกลับมาร้อนแรง อย่างไรก็ตามที่ผู้ส่งออกข้าวยังมองว่าไทยยังมีโอกาสที่ดี เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

-ราคาข้าวส่งออกลดลง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้อินเดียเริ่มมีการเซ็นสัญญาใหม่ ๆ ในการซื้อขายข้าวกับลูกค้า เพื่อส่งมอบในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน รวมถึงบางรายกำลังเร่งจัดส่งข้าวที่ค้างอยู่ให้ลูกค้า แต่คู่ค้ายังหวังว่าอินเดียจะสามารถส่งมอบข้าวได้ตรงเวลาหรือไม่ รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์จะขยายออกไปอีกหรือไม่ ส่วนเวียดนาม รัฐบาลได้อนุมัติให้ส่งออกข้าวได้อีกครั้ง รวมถึงเงินบาทไทยที่อ่อนค่าลงทั้งหมดเป็นแรงกดดันราคาข้าวส่งออกของไทยลดลง โดยล่าสุดราคาข้าวขาว 5% ส่งออก(เอฟโอบี) ของไทยที่เคยปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 595 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (เมื่อ 8 เม.ย.63) ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 550 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวชนิดเดียวกันจากเวียดนามลดลงมาอยู่ที่ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากช่วงที่เวียดนามแบนส่งออกข้าวราคาพุ่งสูงอยู่ที่ 510 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวอินเดียขณะนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

อย่างไรก็ดีการส่งออกข้าวไทยช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ส่งออกได้ที่ 1.46 ล้านตัน ซึ่งจากเวียดนามและอินเดียมีปัญหาส่งออกขาดในเดือนเมษายนไทยจะส่งออกข้าวได้ดีขึ้นที่ระดับมากกว่า 6 แสนตัน จากเดือนมีนาคม 5.8 แสนตัน โดยข้าวไทยเวลานี้มีลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้น แต่ลืตไม่ใหญ่มากจากทวีปแอฟริกา เช่น โมซัมบิก แองโกลา ส่วนมาเลเซียก็มีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงอินโดนีเซียที่ระบุว่า ผลผลิตข้าวในประเทศยังเพียงพอ ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างน้อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม แต่เชื่อว่าในครึ่งปีหลังต้องมีการนำเข้าแน่

“ส่วนฟิลิปปินส์ที่มีแผนจะนำเข้าข้าวจำนวน 3 แสนตันแบบจีทูจี (ขณะนี้ได้อนุมัติงบประมาณแล้วประมาณ 8,000 ล้านบาท) โดยมอบหมายให้หน่วยงานใหม่ด้านการค้าต่างประเทศดำเนินการแทน NFA ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในรายละเอียด แต่หากเขาเปิดนำเข้าข้าวจีทูจี 3 แสนตันจริง ไทยและเวียดนามน่าจะมีโอกาสมากที่สุด ภาพรวมส่งออกข้าวไทยปีนี้ น่าจะทำได้ 7.5 ล้านตันตามเป้าหมาย โดยการนำเข้าจะมีมากขึ้นในครึ่งปีหลังจากสต็อกของหลายประเทศจะเริ่มร่อยหรอลง”

-ลูนจีทุจีฟิลิปปินส์ 3 แสตัน

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นซ์ ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของประเทศ กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ภาพรวมน่าจะยังขยายตัวไม่มาก เฉลี่ยคงอยู่ที่ระดับ 4-5 แสตัน ต่อเดือน จากผลผลิตข้าวไทยมีน้อยและราคาสูง ขณะที่ผู้นำเข้าได้มีการซื้อและมีการส่งมอบไประดับหนึ่งแล้ว คงมีการชะลอเพื่อรอคู่สถานการณ์และทิศทางราคา แต่มองว่าในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวไทยจะดีขึ้น เชื่อว่าฟิลิปปินส์คงต้องซื้อข้าวแบบจีทูจี 3 แสตันตามที่ประกาศ ซึ่งไทยมีโอกาสแบ่งกับเวียดนามคนละครึ่ง รวมถึงมาเลเซียเริ่มมีการนำเข้าข้าวเพิ่ม และอินโดนีเซียน่าจะมีการนำเข้าในครึ่งปีหลังเพื่อเป็นเซฟตี้สต็อก

นายศุภชัย วรอธิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด กล่าวว่า คำสั่งซื้อข้าวของบริษัท จากต่างประเทศมีเข้ามามากขึ้นในช่วงที่อินเดีย เวียดนามชะลอการส่งออก ขณะที่เวลานี้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อข้าว จากจีนในส่วนของข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และปลายข้าวขาว มากขึ้น รวมถึงมีคำสั่งซื้อจากฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยยังเป็นล็อตเล็กๆ

แต่ในส่วนของตลาดใหญ่คือแอฟริกาที่เคยสั่งซื้อจากบริษัทล็อตใหญ่ระดับ 1-2 หมื่นตันต่อเดือนเวลานี้ยังไม่เข้ามา ผลจากราคาข้าวไทยอาจจะยังสูง แต่เชื่อว่าหลังโควิด-19 คลี่คลายการสั่งซื้อข้าวไทยจะมีเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่ปีนี้ผู้ส่งออกต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเพราะคู่ค้าอาจมีปัญหาการเงิน ดังนั้นปีนี้จึงหวังแค่ประคองตัวรอดก็พอแล้ว

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

รมช.เกษตรฯ ประชุมเตรียมพร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ/ลดต้นทุนการผลิต

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 เกษตรกรไทยทั่วประเทศมีความต้องการปลูกข้าวประมาณ 60 ล้านไร่ แต่มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั้งหมด จึงต้องเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด และในอนาคตเกษตรกรจะมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ กว่า 1.2 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว หรือข้าวหอมปทุม ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นไปตามความต้องการของตลาดอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ ตนเองจึงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ผลิตกว่า 2 หมื่นไร่ มาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกร พร้อมประกันราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตันละ 11,000 บาท ในความชื้นที่ไม่เกิน 25% โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้กรมการข้าวจะจัดหาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องนำข้าวทั้งหมดมาจำหน่ายคืนให้กับกรมการข้าว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดพันธุ์ก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับเกษตรกรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการเชิญกลุ่มเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เข้ามาร่วมให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการทำนาแบบเดิมมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี มีต้นทุนในการผลิตข้าวมากถึง 6,000

บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าสูงมากพอสมควร จึงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบใหม่ เบื้องต้นภาคเอกชนยืนยันว่าสามารถผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่มีต้นทุนการผลิตประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เท่านั้น

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพนำไปปลูกข้าวให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเชื่อว่าหลังผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีการผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่มาจากกรมการข้าวโดยตรง เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่มีการประกันรายได้ที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำจาก ธกส.ในโครงการล้านละร้อยได้ด้วย เนื่องจากมีตลาดรองรับที่ชัดเจน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการปลูกข้าวได้ในช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งต้องรอกรมอนุญัตติวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง

ด้าน นายจรศักดิ์ เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ถือเป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น เบื้องต้นมีการส่งเสริมการผลิตนาร่องในพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นหลัก โดยกรมการข้าวมีหน้าที่ให้ความรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากนั้นกรมการข้าวจะทำหน้าที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อนำกลับไปเข้าสู่ขั้นตอนปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และนำไปส่งเสริมการผลิต ข้าวคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายชดเชยประกันรายได้ 4 งวดติดต่อกัน หลังราคาข้าวพุ่งต่อเนื่อง

“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 26 ให้กับเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ข้าว รวมแล้ว 4 งวดติดต่อกัน หลังราคาข้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทุกชนิดเกินเพดานประกันรายได้ หลังความต้องการพุ่ง ทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออก เผยข้าวเปลือกเจ้าราคาขึ้นราคาเกินตันละ 1 หมื่นบาทต่อเนื่อง “จรินทร์”สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด บริหารให้สมดุลทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 26 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 เม.ย.- 2 พ.ค.2563 เพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าราคาประกันรายได้ทุกชนิด ทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้ ซึ่งถือเป็นงวดที่ 4 ติดต่อกันที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย นับจากงวดที่ 23 ที่ไม่จ่ายเป็นงวดแรก

โดยการคำนวณราคาส่วนต่างดังกล่าว ไม่ได้มีการคำนวณราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิ เพราะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้ว แต่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิงอยู่ที่ตันละ 15,180.05 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,289.19 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,815.46 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 17,277.29 บาท ซึ่งทุกชนิดราคาสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้เอาไว้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ได้คิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา ได้มีการจ่ายชดเชยมาโดยตลอด จนถึงงวดที่ 22 แต่พองวดที่ 23 ไม่มีการจ่ายเป็นครั้งแรก ต่อมา งวดที่ 24 ก็ไม่ต้องจ่าย จนมาถึงงวดที่ 25 ก็ไม่จ่ายอีกครั้ง และล่าสุดงวดที่ 26 รวมแล้ว 4 งวดติดต่อกัน

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น มาจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศ จากการที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาจากความต้องการข้าวเพื่อส่งออก เพราะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น เวียดนาม ได้ห้ามส่งออกข้าว อินเดียระงับคำสั่งซื้อใหม่ ทำให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า หันมาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การค้าข้าวในประเทศ และการส่งออกอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งการบริโภคในประเทศที่ต้องเพียงพอ และส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท คราวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท คราวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท คราวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท คราวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด โดยผลการจ่ายเงินส่วนต่างที่ผ่านมา รวม 25 งวด ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ไปแล้วประมาณ 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของวงเงินประกันรายได้ทั้งหมด 20,940.84 ล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เวียดนาม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวอยู่ในระดับทรงตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาวของเวียดนาม โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับประมาณ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน (อยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี) ในช่วงนี้ผู้ส่งออกไม่กล้าที่จะทำสัญญาขายข้าวเพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบข้าวให้ผู้ซื้อได้ตามกำหนดหรือไม่ แม้ว่ารัฐบาลจะแถลงว่าจะยกเลิกการกำหนดโควตาส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อฟื้นการส่งออกข้าวของประเทศให้กลับมาเต็มรูปแบบ

กรมศุลกากร (Department of Customs) รายงานว่า ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 มีการส่งออกข้าวแล้ว 244,631 ตัน คิดเป็น 62% จากยอดลงทะเบียน 400,000 ตัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563

กรมพัฒนาการแปรรูปและตลาดเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Department of Processing and agricultural market development under the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน มูลค่าประมาณ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2563) มีการส่งออกข้าวแล้ว

ประมาณ 1.92 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 886 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 7.9% และมูลค่าลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 655,260 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.23% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 527,444 ตัน

โดยในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 327,488 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 3,927 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 5,049 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 11,945 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 119,499 ตัน ข้าวหอมจำนวน 160,500 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 26,851 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 503,336 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 300,719 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 1,744 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 1,987 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 2,917 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 117,617 ตัน ข้าวหอมจำนวน 62,370 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 15,982 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 67,016 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 18,157 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 375 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 962 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 8,110 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 31 ตัน ข้าวหอมจำนวน 87,796 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 2,485 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 9,193 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,431 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 629 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 397 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 52 ตัน ข้าวหอมจำนวน 2,417 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,073 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 29,779 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 2,357 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 1,503 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 116 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,664 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 203 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 18,199 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 4,753 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 1,158 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 798 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 105 ตัน ข้าวหอมจำนวน 4,413 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 6,971 ตัน และตลาดอื่นๆประมาณ 3,960 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้สามารถส่งออกข้าวขาวได้อีกครั้งเพื่อช่วยให้โรงสีข้าวสามารถระบายสต็อกข้าวเก่าที่เก็บไว้ออกไปได้และยังเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพื้นที่ว่างไว้รองรับการซื้อข้าวเปลือกฤดูใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชายังได้ร้องขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอีกประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเติมจากเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกประมาณ 800,000 ตัน และยังขอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีสำหรับการขนส่งข้าวเปลือกและข้าวสารด้วย

ทางด้านประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชาได้ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากสถานการณ์การ Lockdown ทั่วประเทศได้ส่งผลให้การส่งออกผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น รำข้าวไม่สามารถทำได้ในช่วงนี้

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 30 เมษายน 2020 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคา 910 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ 930 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคา 800 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ 820 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคา 595 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคา 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563)

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 69,304 ตัน ลดลงประมาณ 26.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 94,449 ตัน ที่ส่งออกได้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 61.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,942 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2562)

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 300,252 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 213,763 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ถือเป็นระดับส่งออกที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา)

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 122,094 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,066 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 41% ของการส่งออกทั้งหมดในไตรมาสแรก) ส่งไปตลาดสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจำนวน 97,337 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49% เมื่อเทียบกับจำนวน 65,528 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ของการส่งออกทั้งหมด) ส่งไปตลาดอาเซียนจำนวน 37,428 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,906 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกทั้งหมด) และส่งไปตลาดอื่นๆจำนวน 43,393 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 79% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,263 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของการส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ในส่วนในตลาดอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกได้เพิ่มขึ้นนั้น เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กาบอง เป็นต้น ที่มา Oryza.com

เมียนมา

สมาพันธ์ข้าวเมียนมา (The Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า เมียนมาจะเริ่มกลับมาส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคมนี้ที่ปริมาณ 150,000 ตัน โดย 100,000 ตัน จะส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าทางทะเล และอีก 50,000 ตันจะเป็นการค้าชายตามแนวชายแดน หลังจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เมียนมา (the Ministry of Commerce) มีคำสั่งระงับการออกใบอนุญาตส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการปรับปรุงระบบการจัดสรรการส่งออกข้าวให้ดีขึ้น

สมาพันธ์ข้าวเมียนมาชี้ว่าจากการประมาณการณ์ของรัฐบาลจะมีการจัดสรรข้าวเพื่อการส่งออกในปีงบประมาณนี้ได้มากกว่า 2 ล้านตัน แต่ในจำนวนนี้ประมาณ 10% จะเป็นการเก็บสำรองไว้เพื่อการบริโภคในประเทศ โดยจะมี 112 บริษัท เป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ และอีก 200 บริษัทที่จะทำการขายข้าวบริเวณชายแดน นอกจากนี้สมาพันธ์ข้าวเมียนมายังกำลังเจรจากับเพื่อนบ้านในอาเซียนและมีการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐเรื่องการส่งออกข้าวด้วย

นายอู ซอ ตุน (Dr. Soe Tun) หนึ่งในผู้บริหารของสมาพันธ์ข้าวเมียนมา กล่าวว่า ในแต่ละปีเมียนมามีผลผลิตข้าวที่เกินมาอยู่ระหว่าง 2.5-3 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตส่วนนี้จะส่งออกไปขายในต่างประเทศทุกปี โดยในปีที่แล้วเมียนมาส่งออกข้าวไปราว 2.5 ล้านตัน ส่วนการส่งออกข้าวในปีนี้จะอยู่ในปริมาณที่รัฐบาลกำหนดเพื่อที่จะสำรองส่วนหนึ่งเพื่อไว้ในประเทศในช่วงที่กำลังมีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้จะมีการจัดสรรปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษัทซึ่งจะได้สัดส่วน 60% ของปริมาณการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 30 เดือนที่ผ่านมาและบริษัทที่มีคุณสมบัติดีกว่าจะได้รับโควตามากขึ้น นอกจากนี้ผู้ส่งออกข้าวจำเป็นต้องขายข้าวให้กับรัฐบาลในปริมาณ 10% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2563 ภาคเอกชนได้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 728,979.07 ตัน โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณ 129,067.55 ตัน โดยนำเข้าจากเวียดนามประมาณ 122,894.55 ตัน (คิดเป็น 95% ของปริมาณนำเข้าในเดือนเมษายน)

ทั้งนี้แหล่งนำเข้าข้าวในช่วง 4 เดือนแรกประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม ไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน อิตาลี และสเปน ซึ่งเป็นการนำเข้าจากเวียดนามมากที่สุด จำนวนประมาณ 632,482.85 ตัน (คิดเป็น 86.76% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด)

การนำเข้าในช่วง 4 เดือนแรก เป็นการนำเข้าโดยบริษัทเอกชน (private traders) จำนวน 86 ราย มีข้าวที่นำเข้าประมาณ 442,998 ตัน (คิดเป็น 60% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด) ซึ่งเอกชนที่นำเข้ามากที่สุดคือ Sodatrade Corp. ที่นำเข้าข้าวประมาณ 34,759.5 ตัน ขณะที่การนำเข้าโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (cooperatives and associations) มีจำนวน 285,981 ตัน (คิดเป็น 40% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด) ซึ่งสหกรณ์ที่นำเข้ามากที่สุดคือ Pink Ladies Multi-Purpose Cooperative ที่นำเข้าข้าวประมาณ 25,332.65 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) ได้เรียกร้องให้ภาคเอกชนเร่งรีบใช้ใบรับรองสุขอนามัย (SPS-IC) เพื่อนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สร้างความมั่นใจว่าประเทศมีสต็อกเพียงพอท่ามกลางภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีจะมีการนำเข้าข้าวอีกประมาณ 1.973 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) ได้ออกใบรับรองสุขอนามัย (sanitary and phytosanitary import clearances; SPS-IC) จำนวน 25 ใบ ในการนำเข้าข้าวจำนวน 24,133 ตัน โดยในปีรัฐสภาได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 2.702 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่มีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.1 ล้านตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 361 เหยียสหรัฐต่อตัน

เพิ่มจาก 17.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 774 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 38.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 761 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.47 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 839 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 42.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 836 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 690 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 34.14 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 673 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 739 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 36.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 726 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ (The Coordinating Minister for Economic Affairs) ระบุว่า อินโดนีเซียจะมีสต็อกข้าวในช่วงสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านตัน ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) เข้าร่วมด้วยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการสั่งการให้ให้หน่วยงานโลจิสติกส์ BULOG รักษาระดับสต็อกข้าวให้ได้ในระดับประมาณ 900,000-1,400,000 ตัน โดยได้มอบหมายให้ BULOG จัดหาข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการจัดสรรข้าวประมาณ 450,000 ตัน ให้แก่ประชาชนที่ยากจน

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรรักษามผลผลิตอาหารในประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกครั้งต่อไป โดยรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังวางแผนที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรประมาณ 2.44 ล้านคนเพื่อรักษาระดับการผลิตข้าวในประเทศท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ (The Coordinating Minister for Economic Affairs) ระบุว่า จะให้แรงจูงใจแก่เกษตรกรก่อนฤดูการปลูกครั้งต่อไปที่จะเริ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะให้ค่าตอบแทนรายเดือนประมาณ 600,000 รูเปียห์ (ประมาณ 38 เหรียญสหรัฐ) ให้กับเกษตรกรสำหรับในช่วงสามเดือนข้างหน้าในรูปของการช่วยเหลือด้านเงินสดโดยตรง ซึ่งความช่วยเหลือทางการเงินจะประกอบด้วยเงินสดประมาณ 300,000 รูเปียห์ และอีก 300,000 รูเปียห์ ในรูปของปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรจะประกาศขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ เขามั่นใจว่ารัฐบาลจะมีสต็อกข้าวเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในช่วงเดือนรอมฎอน และช่วง Idul Fitri แม้จะยังมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 5.6 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 และ 2562 และปกติฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม

เมษายน ขณะที่สต็อกของหน่วยงานโลจิสติกส์ BULOG (The State Logistics Agency) มีข้าวสำรองในคลังสินค้าประมาณ 6.3 ล้านตัน

กระทรวงการค้าและหน่วยงานโลจิสติกส์ BULOG จะทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภูมิภาคจะมีข้าวเพียงพอ โดย BULOG จะจัดส่งข้าวไปยัง 7 ภูมิภาคที่มีข้าวไม่เพียงพอจำนวน 450,000 ตัน ซึ่งการกระจายข้าวและการตรวจสอบเสบียงอาหารหลักในแต่ละภูมิภาคยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูส่วนเกินหรือส่วนขาดหรือความจำเป็นต้องเพิ่มการผลิต และมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมจะต้องไม่กระทบต่อการกระจายอาหารระหว่างจังหวัดและหมู่เกาะในประเทศ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับภัยแล้งอาจเกิดขึ้น ในปีนี้แม้ว่าหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และธรณีฟิสิกส์ (BMKG) ของอินโดนีเซียจะคาดการณ์ว่าอินโดนีเซียจะไม่ประสบปัญหาสภาพอากาศที่รุนแรงในปี

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพของเสบียงอาหารหลักของประเทศให้เพียงพอ โดยเฉพาะข้าว โดยหน่วยงานโลจิสติกส์ BULOG จะนำเข้าสินค้าข้าวหลังจากได้รับคำรับรองการนำเข้า (Import Recommendation) จากกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียแล้ว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอินโดนีเซียมักจะนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Center) สามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 78,372 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 906,082 ตัน (คิดเป็น 8.4% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) ซึ่งลดลงประมาณ 15.6% เมื่อเทียบกับการประมูลเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) และข้าวสารทั้งชนิดเมล็ดสั้นและเมล็ดยาวรวม 77,100 ตัน จากประเทศจีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และไทย โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2020

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ทางการอินเดีย ประกาศขยายมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศต่อไปอีก 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ โดยทางการอินเดียจะจัดแบ่งโซนพื้นที่ตามความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น โซนสีเขียว คือพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 21 วัน ก็

ทยอยผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ส่วนโซนสีแดง คือพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และพบการระบาดต่อเนื่อง ก็จะบังคับใช้มาตรการเข้มงวดต่อไป

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นและระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาขณะที่อุปทานข้าวที่สามารถส่งออกได้มีจำกัดจากการที่รัฐบาลยังคงมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทำได้ในวงจำกัด โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 378-383 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 374-379 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ส่งออกข้าวหลายรายยังไม่สามารถเซ็นสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ได้ เนื่องจากยังติดมาตรการ Lockdown ที่ทำให้มีอุปสรรคทางด้านลอจิสติกส์และไม่มั่นใจว่าจะส่งมอบข้าวได้เมื่อไหร่

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Rabi ของปีการผลิต 2019/20 มีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 21.75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 15.81 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้อินเดียมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอที่จะจัดสรรสำหรับการเพาะปลูกมากขึ้น

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 70.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 43.38 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 73.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 41% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า FCI และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2019/20 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2019-30 กันยายน 2020) ได้แล้วประมาณ 42.538 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 10.876 ล้านตัน แคว้น Telangana ประมาณ 4.352 ล้านตัน แคว้น Haryana ประมาณ 4.303 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh ประมาณ 3.971 ล้านตัน แคว้น UP ประมาณ 3.79 ล้านตัน แคว้น Odisha ประมาณ 3.571 ล้านตัน แคว้น AP ประมาณ 3.557 ล้านตัน แคว้น MP ประมาณ 1.74 ล้านตัน แคว้น West Bengal ประมาณ 1.49 ล้านตัน แคว้น Tamilnadu ประมาณ 1.489 ล้านตัน

ในปีการตลาด 2019/20 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif (KMS) ที่ 42 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 44.331 ล้านตัน ในปีการตลาด 2018/19 (ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าว 37 ล้านตัน) อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2019/20 นี้ รัฐบาลจะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 50-51 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายถึง 16% นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวจากฤดูการผลิต Rabi ของปี 2019/20 (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2020) อีกประมาณ 11.29 ล้านตันด้วย

โดยรัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 255 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 258 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ขณะที่กระทรวงการอาหาร (the Food Ministry) ให้ความมั่นใจว่าองค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) จะมีสต็อกธัญพืชเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีสต็อกข้าวประมาณ 27.66 ล้าน

ตัน และข้าวสาลีประมาณ 35.35 ล้านตัน โดยรัฐบาลมีภาระที่ต้องใช้พืชอาหารประมาณเดือนละ 6 ล้านตัน เพื่อจัดสรรปันส่วนให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติได้ดำเนินการจำหน่ายข้าวสาลีประมาณ 450,000 ตัน และข้าวประมาณ 561,000 ตัน ให้แก่ผู้ค้ารายใหญ่โดยผ่านโครงการเปิดตลาดขายสินค้า (the open market sale; OMS) ของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงที่รัฐบาลยังคงใช้มาตรการ Lockdown ทั่วประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2020/21 (พฤศจิกายน 2020-ตุลาคม 2021) ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 7.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการของปี 2019/20 ที่ 7.2 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2019/20 ที่คาดว่าผลผลิตจะมีเพียง 7.2 ล้านตัน นั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนที่ต่างกันมากในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา

สำหรับความต้องการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 3.1 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2019/20 ที่ 3 ล้านตัน เนื่องจากภาวะราคาข้าวที่ผันผวนลงจากปีก่อนหน้า

การส่งออกข้าวในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 4.4 ล้านตัน เท่ากับปีก่อน โดยในช่วงเริ่มต้นของปีการตลาดปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019-มกราคม 2020 มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 1.208 ล้านตันลดลงจากจำนวน 1.349 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ปากีสถานไม่มีการห้ามส่งออกข้าว แต่จากการที่รัฐบาลมีมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อลดการแพร่ระบาดได้ส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีอุปสรรคบ้าง นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีจุดตรวจรถบรรทุกสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ปากีสถานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวบาสมาดิในสัดส่วนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับข้าวขาว เนื่องจากสามารถแข่งขันกับข้าวบาสมาดิของอินเดียได้ และคาดว่าในอนาคตปากีสถานจะให้ความสำคัญกับข้าวบาสมาดิมากขึ้น โดยการจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อไปขยายตลาดที่สำคัญมากขึ้น เช่น จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาตะวันออก สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวบาสมาดิใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

กานา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) ประเทศกานาจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 500,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2019/20 ที่ 470,000 ตัน ทั้งนี้ ประเทศกานามีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงในปริมาณที่น้อย การใช้ปุ๋ยไม่เพียงพอ และการเพาะปลูกส่วนใหญ่พึ่งพิงน้ำฝน จึงทำให้ได้ผลผลิตน้อย โดยในปัจจุบันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 474 กิโลกรัม จากที่ควรจะได้ถึง 960 กิโลกรัมต่อไร่

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 49% จากระดับที่ทำได้ในปี 2016 ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยรัฐบาลตั้งความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งเกิดขึ้นได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรค และการนำแนวทางการจัดการน้ำต้นทุนต่ำมาใช้

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น ในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าจำนวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติของกาน่า (The Ghana Statistical Service) ได้ประมาณการณ์ว่าอัตราการบริโภคข้าวของประชากรอยู่ที่ประมาณ 48 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 950,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2019/20 ที่ 900,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าการนำเข้าข้าวของประเทศกาน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและจะเริ่มทรงตัวในไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศให้มากขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-28 เมษายน 2563 มีการนำเข้าข้าว 914,015 ตัน ลดลงประมาณ 2.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 938,934 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 173,536 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 113,663 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 740,479 ตัน ลดลงประมาณ 10.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 825,271 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 34,496 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 เมษายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 186,195 ตัน ฝรั่งเศส 134,607 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,036 ตัน อิตาลี 66,507 ตัน โปแลนด์ 65,193 ตัน สเปน 61,152 ตัน เยอรมนี 55,937 ตัน โปรตุเกส 50,395 ตัน เบลเยียม 42,112 ตัน บัลแกเรีย 32,412 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,884 ตัน สวีเดน 21,481 ตัน ลิทัวเนีย 12,747 ตัน สโลวาเกีย 9,001 ตัน เดนมาร์ก 6,455 ตัน โรมานี 6,091 ตัน ฮังการี 5,574 ตัน ออสเตรีย 4,340 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-27 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 122,541 ตัน เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 63,577 ตัน ลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 35,634 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 39,892 ตัน ลดลง 37.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 27,661 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 121,697 ตัน เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 109,586 ตัน ลดลง 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 91,463 ตัน ลดลง 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 60,018 ตัน ลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 60,006 ตัน เพิ่มขึ้น

3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 213,261 ตัน เพิ่มขึ้น 26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 29,086 ตัน เพิ่มขึ้น 65.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 17,033 ตัน เพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 14,903 ตัน ลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,059 ตัน เพิ่มขึ้น 116.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-27 เมษายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 120,788 ตัน เนเธอร์แลนด์ 70,487 ตัน โปรตุเกส 45,552 ตัน เบลเยียม 37,560 ตัน ฝรั่งเศส 31,184 ตัน อิตาลี 27,203 ตัน สเปน 23,364 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 105,581 ตัน เยอรมนี 64,766 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,818 ตัน สหราชอาณาจักร 63,745 ตัน อิตาลี 35,764 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 161,469 ตัน สหราชอาณาจักร 56,823 ตัน ฝรั่งเศส 29,267 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,262 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 เมษายน 2563 มีการส่งออก 155,809 ตัน ลดลง 9.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,889 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 146,326 ตัน ลดลงประมาณ 13.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 146,326 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 29,019 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,790 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 เมษายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 82,800 ตัน โปรตุเกส 29,193 ตัน สเปน 17,774 ตัน บัลแกเรีย 6,107 ตัน โรมานี 5,286 ตัน เบลเยียม 4,970 ตัน กรีซ 2,729 ตัน โปแลนด์ 1,743 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 843 ตัน เยอรมนี 820 ตัน สโลวีเนีย 742 ตัน เนเธอร์แลนด์ 524 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*